

TỈNH ỦY HÀ NAM
VĂN PHÒNG

*

Số 805 -TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nam, ngày 06 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY,
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH
tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
với các địa phương ngày 05/7/2022



Ngày 05/7/2022, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì họp trực tuyến Ban Chỉ đạo tỉnh với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận như sau:

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân an toàn, hiệu quả; qua đó, dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới như: Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, nhất là tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Một bộ phận người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, nhất là đối với việc tiêm vắc xin. Công tác thông tin tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm đủ liều; công tác vận động người dân tham gia tiêm chủng hiệu quả chưa cao...

Dự báo trong thời gian tới, đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường; các biến chủng mới tiếp tục xuất hiện có thể làm cho dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ đạo các cấp, các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch, trọng tâm là Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Thông báo số 180/TB-VPCP, ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 14-CV/BCĐ, ngày 20/6/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh... Thực hiện tốt 3 trụ cột trong phòng chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị); phương châm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, với mục tiêu cao nhất là phòng, chống dịch hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền các cấp:

- Thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể để chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

- Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo tiến độ và đạt độ bao phủ cao; sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin do Bộ Y tế phân bổ, không để hết hạn phải hủy bỏ, gây lãng phí. Tập trung tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi kịp thời, đầy đủ để duy trì miễn dịch cộng đồng.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai tiêm chủng mũi 3, mũi 4 cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Quản lý tốt các đối tượng thường xuyên di biến động, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, dịch vụ du lịch; cập nhật các đối tượng quay trở lại làm việc để tổ chức tiêm kịp thời, đầy đủ.

- Triển khai các biện pháp bảo đảm và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch và khám chữa bệnh cho Nhân dân. Nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến, bảo đảm bệnh nhân Covid-19 được quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế phù hợp, người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở.

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch đã tiếp nhận. Quan tâm đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở, đội ngũ nhân viên y tế trường học; có chính sách thu hút, hỗ trợ cán bộ y tế làm việc tại tuyến y tế cơ sở; huy động nguồn lực y tế tư nhân. Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế được phê duyệt đầu tư.

- Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, ổn định và phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với người tham gia phòng, chống dịch. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành Y tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá, kịp thời động viên, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dân nâng cao sức khỏe; cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. Tuyên truyền người dân về tiêm vắc xin, lợi ích và hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 kịp thời, đầy đủ, để tăng độ bao phủ vắc xin. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái về công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân.

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia tiêm đầy đủ, kịp thời các mũi vắc xin để phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chủ động chỉ đạo, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức tiêm chủng vắc xin mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại địa phương. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tỷ lệ tiêm chủng vắc xin thuộc địa bàn quản lý.

7. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin; thường xuyên báo cáo và đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch với Ban Chỉ đạo (qua Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) để tổng hợp, báo cáo.

*** Về đề xuất của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc giải thể Bệnh viện Dã chiến số 01 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý để đảm bảo phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực:**

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất đề Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương giải thể Bệnh viện Dã chiến số 01 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ủy viên BTV Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Thành viên BCD tỉnh,
- TT Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh,
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- BCD PCD các huyện, thị xã, thành phố,
- VPTU: LĐVP, Phòng TH,
- Lưu VPTU.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Thị Bình